



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 8/2563

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด  
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่  
กรอบการวิจัย Local Enterprise ปีงบประมาณ 2563

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Local Enterprise” ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และจัดเวทีพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการเบื้องต้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 พร้อมทั้งจัดเวทีชี้แจงเป้าหมายแผนงานเพื่อปรับข้อเสนอโครงการให้ตรงเป้าและตอบผลสัมฤทธิ์สำคัญ (OKR) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2563 นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดเวทีพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ซึ่งมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากเป้าและกรอบการวิจัยในประกาศทุน ดังนี้ 1) ประเด็นโจทย์การวิจัยและเนื้อหาโครงการวิจัยที่มีการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของผลิตภัณฑ์/บริการเป้าหมาย และมีแนวคิดในการยกระดับจาก Supply Chain ไปสู่ Value Chain ที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่เกษตรกร/ผู้ผลิตต้นน้ำอย่างชัดเจน 2) กระบวนการและกลไกความร่วมมือในพื้นที่เป้าหมายที่มีรายละเอียดโครงสร้าง กลไก และกระบวนการการทำงานร่วมของกลุ่ม Local Enterprise และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) มีกระบวนการและการออกแบบการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ 4) ความชัดเจนของ Output และความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย (value for money) และ 5) โอกาสในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงศักยภาพของคณะผู้วิจัยและความเชื่อมโยงระหว่างโครงการวิจัยย่อยในชุดเพื่อตอบเป้าหมายใหญ่

ผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีรายชื่อตั้งเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะได้ประสานงานกับหัวหน้าชุดโครงการวิจัยส่งความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญารับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณา หน่วย บพท. จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังหัวหน้าชุดโครงการรายโครงการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

**ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา**  
**ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่**  
**กรอบการวิจัย Local Enterprise ปีงบประมาณ 2563**  
**โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)**

ที่	รหัสโครงการ	นักวิจัยและสังกัด	ชุดโครงการ
1	1464051	ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจิ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ	การสร้างคุณค่า และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนโอ ท็อป ที่มีการจัดการห่วงโซ่คุณค่าใหม่จากทรัพยากรพื้นถิ่น สัตว์ น้ำจืด ของจังหวัดสุพรรณบุรี
2	1441069	ดร.อนันต์ พงศ์ธรรกุลพานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก	นวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์มังคุดโอทอ ปครบวงจร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออก
3	1464082	ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี	การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไม้จังหวัด ปราจีนบุรี และนครราชสีมา
4	1463779	ดร.ประกอบชาติภักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร	การพัฒนาและยกระดับมูลค่าสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนฐานทุน ทรัพยากร วัฒนธรรมในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี
5	1453272	ดร.สันติ ไทยยีนวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์	เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จากสินค้าเกษตรพื้นถิ่นด้วยกลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ จังหวัดนครปฐมและประจวบคีรีขันธ์
6	1453233	ผศ.ดร.นพพร พัชรประภิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา	การวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือ
7	1452978	ผศ.ประภาศรี ศรีชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย	การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้ บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน
8	1463948	ดร.อนิวรรณ หาสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของ วิสาหกิจ/OTOP โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
9	1463490	ดร.ภูวิศสรณ์ ภูมิสรณคมณ์ มหาวิทยาลัยพะเยา	การยกระดับการผลิต แปรรูป และตลาดโคเนื้อจังหวัดพะเยา เพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากเศรษฐกิจฐาน รากสู่มูลค่าเชิงพาณิชย์

ที่	รหัสโครงการ	นักวิจัยและสังกัด	ชุดโครงการ
10	1428441	ดร.อิสมาอีล ราบอบ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	การพัฒนากลไกอุตสาหกรรมเชิงธุรกิจเครื่องแกงฮาลาลันตอยยี่บันของ วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีสู่ตลาดในเครือข่าย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
11	1452996	รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	การยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของวิสาหกิจ ชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
12*	1442204	ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	การจัดการทรัพยากรและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบ มีส่วนร่วมเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของ วิสาหกิจชุมชน/OTOP อำเภอหนองบัวดำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
13	1463837	รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ เกียรติ	โครงการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ วิสาหกิจชุมชนและโอท็อป ผลิตจังหวัดสมุทรปราการตลอด สายโซ่การผลิตด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่
14	1463639	รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เครือข่ายคุณค่าและความเป็นท้องถิ่นสู่การสร้างระบบนิเวศ อาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี
15	1452816	ผศ.ดร.สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง	การพัฒนาศักยภาพและยกระดับห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง จากข้าวของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ \*จากมติของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด เห็นควรจัดโครงการดังกล่าวอยู่ในภายใต้แผนงานริเริ่ม  
สำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”